



คำประกาศเกียรติคุณ  
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ



ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ อายุ ๘๔ ปี เกิดที่บ้านหมูที่ ๓ ตำบลท้ายหาด อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรคนแรกในจำนวน ๗ คน ของนายเลียงและนางลาม ทรัพย์เจริญ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาได้รับทุน MSA ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ได้รับ M.P.H. (Occupational Medicine) จาก Columbia University และศึกษาต่อด้านโรคทรวงอก ได้รับ Certificate in Pulmonary Medicine จาก Montefiore Medical Center จาก Columbia University ต่อมาได้รับ อ.ว.อายุรศาสตร์โรคทรวงอก อ.ว.โรคระบบการหายใจ และ อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขมาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ-ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคปอด กรุงเทพ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์พิเศษทางอายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษเป็นคนแรก และในงานของผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอก เป็นผู้พบโรคปอดอักเสบจากเชื้อมัยโคพลาสมาเป็น



รายแรกในประเทศไทย เป็นผู้เริ่มต้นรณรงค์เรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่ ให้มีการควบคุมการสูบบุหรี่ มีบทลงโทษผู้ที่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนตรี และรถประจำทาง จนรัฐบาลบังคับให้มีคำเตือน “สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” บนซองบุหรี่ จากการที่ได้ดำเนินการรณรงค์เรื่อง อันตรายจากการสูบบุหรี่โดยตลอด ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Gold Medal, Tobacco Free World จากองค์การอนามัยโลก และได้เคยดำรงตำแหน่ง รองประธาน คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอันตรายของการสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเฉพาะด้านการรักษา รวมทั้งดำรงตำแหน่งที่สำคัญทั้งในระดับชาติ และนานาชาติอีกหลายตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น รางวัลมหิดลวิทยากร ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น, ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, Honorary Fellow of American Collage of Chest Physicians, Honorary Member of International Union against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้ามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ความภาคภูมิใจอันนับเป็นมงคลสูงสุด และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำพระองค์ และเป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

ด้วยคุณงามความดี ในการใช้ความรู้ความสามารถจนเกิดประโยชน์ เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะต้องการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับเกียรติคุณต่างๆ ที่ได้รับอย่างสูงส่งดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป